



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2555

ผู้ส่งออก-โรงสีเปิดศึกค่าสีแปร

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับว่า จากการที่สมาคมได้บรรลุในหลักการเพื่อขอซื้อข้าวสารหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 3 จังหวัดในโครงการรับจำนำข้าวนาปีปีการผลิต 2555/56 โดยขอซื้อข้าวโดยตรงส่งมอบหน้าโรงสีไม่ต้องนำเข้าเก็บสต็อกในคลังกลางของรัฐบาล ล่าสุดโครงการเกิดการสะดุดเมื่อกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลได้เรียกร้องขอค่าสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพิ่มจากผู้ส่งออกในอัตราสูงถึง 1.5 พันบาทต่อตัน จากที่รัฐบาลจ่ายค่าสีแปรสภาพให้โรงสีอยู่แล้ว 500 บาทต่อตัน

"ยังไม่ทราบชัดเจนว่าเขาเรียกร้องในนามสมาคมโรงสีฯ หรือในนามส่วนตัวของโรงสีบางราย แต่มองว่าการสีแปรสภาพ หากต้องการคุณภาพดีเป็นพิเศษเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกและโรงสีที่จับคู่กันต้องคุยกันเองโดยสมัครใจว่าจะคิดเพิ่มเท่าไร แต่ขอเพิ่ม 1,500 บาทต่อตันเห็นว่าสูงเกินไป หากเป็นข้าวหอมมะลิเกรด 92%"

สำหรับราคาซื้อขายข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดสามารถตกลงกันได้แล้วที่ 28.80 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 2.88 หมื่นบาทต่อตัน ซึ่งราคานี้ผู้ส่งออกบางรายมองว่าสูง และยังคงต้องไปจ่ายเพิ่มค่าสีแปรสภาพอีก 1.5 พันบาทต่อตัน ประกอบกับความล่าช้าของโครงการที่คาดว่าจะเริ่มรับมอบข้าวได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หลายรายมีคำสั่งซื้อในมือและลูกค้ารอไม่ได้ ส่งผลให้ปริมาณข้าวที่ผู้ส่งออกเคยประเมินว่าจะซื้อจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน ลดลงเหลือล่าสุดประมาณกว่า 2 แสนตัน (บริษัทซี.พี. อินเทอร์เน็ตฯ เสนอซื้อสูงสุด เกือบ 4 หมื่นตัน) ซึ่งจะได้เร่งสรุปตัวเลขปริมาณที่ชัดเจนนำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ในสัปดาห์หน้า รวมถึงเจรจาท่องรองกับโรงสีในเรื่องค่าสีแปรสภาพให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวให้ความเห็นว่า ค่าสีแปรสภาพที่โรงสีเรียกเพิ่มจากผู้ส่งออก 1.5 พันบาทต่อตันถือว่าเอาท่าไรเกินควร จากปัจจุบันโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำยังได้ค่ากระสอบ(ขนาดบรรจุ 100 กก.) จากรัฐบาลใบละ 50 บาท จากต้นทุนจริงแค่ 20 บาท

ด้านนายชาญชัย รัชนีชนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าข้าวที่รัฐบาลสั่งสีแปรตันละ 500 บาท จะส่งมอบหน้าโรงสีเท่านั้น หากให้โรงสีบริการปรับปรุงคุณภาพข้าวเกรดพรีเมียมจะต้องขัดสีข้าวหลายรอบ การบรรจุถุงขนาดต่างๆ รวมทั้งค่ารถบรรทุก ค่าน้ำมัน ไปจนถึงท่าเรือไม่ใช่แค่คลังของผู้ส่งออกเท่านั้น ราคาดังกล่าวตันละ 1.5 พันบาท ถือว่าไม่แพงเลย ซึ่งการเจรจาผลประโยชน์ควรจะแบบวิน-วิน เพราะไม่มีใครอยากจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือได้รับความเสียหาย "หากคิดว่าแพงเกินไปก็เอาไปทำเอง"

สอดคล้องกับนายมานัส กิจประเสริฐ ว่าที่นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยคนใหม่ ที่กล่าวว่า อำนวยการต่อรองของโรงสีในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจำนวนโรงไม่มากนักในเงื่อนไขการเจรจาที่กรมการค้าต่างประเทศระบุให้โรงสีกับผู้ส่งออกเจรจากันเอง หากเปรียบเทียบเหมือนผู้ส่งออกเป็นหมาป่า ขณะที่โรงสีเหมือนลูกแกะจะทำอย่างไรกับโรงสีก็ได้ หากไม่พอใจกับโรงสีที่เรียกราคาแพงสูงลิ่ว ก็ไปเลือกซื้อกับโรงสีใหม่อื่นทดแทน คาดว่ามีเพียงไม่กี่โรงสีที่จะเรียกราคาตันละ 1.5 พันบาท

"ปัจจุบันโรงสีมีค่าใช้จ่ายชิปอะ อาทิ ค่ารถบรรทุก ขนข้าวออกจากโกดังโรงสีจังหวัดอุบลราชธานี-เข้ากรุงเทพฯ กระสอบละ 60 บาท หรือตันละ 600 บาท ยังไม่รวมค่าน้ำมัน (คิรถบรรทุกของคิววาน หายากมาก) ค่าใช้จ่ายเครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว หรือเครื่องยิงสีเมล็ดข้าว เพื่อให้ข้าวได้รับมาตรฐาน เครื่องมือดังกล่าวนี้จะทำ

ให้นำหนักหายไปอย่างน้อย 2 กิโลกรัมต่อกระสอบ (100 กิโลกรัม) ทางโรงสีจะต้องชดเชยส่วนต่างนี้ให้กับผู้ส่งออก และการบรรจุถุงขนาดต่างๆ ค่าแรงงานวันละ 300 บาท คิดคร่าวๆ ถือว่าราคาไม่แพงเลย"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

จับคู่ขายหอมมะลิ 2 แสนตันหนุนหนัก อคส.แข็งข้อไม่ปล่อยข้าวจากโกดัง

นายทิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ในฐานะโฆษกข้าว ประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ขอสรุปผลการเสนอซื้อข้าวหอมมะลิต้นฤดูการผลิต จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/2556 แล้วมากกว่า 25 คู่ โดยจะเสนอให้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบโดยการแถลงข่าวอีกครั้ง ทั้งนี้โครงการนี้จะช่วยผลักดันให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ราคาสูงออกไปยังตลาดต่างประเทศได้

"หลักเกณฑ์เรื่องการจับคู่โรงสีได้ข้อสรุปแล้ว เพราะได้หารือกับผู้ส่งออก ซึ่งยังมีข้อสงสัยบางประการ แต่ก็สามารถเคลียร์ได้ ไม่มีปัญหา เพราะผู้ส่งออกที่ได้รับอนุมัติขายก็ต้องมาทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า พร้อมทั้งวางหลักทรัพย์ค้ำประกันปกติ แล้วหลังจากนั้นก็ไปรับมอบข้าวสารจากโรงสี แทนแบบเดิมที่ไปรับจากคลังกลาง ซึ่งมีความชัดเจนในกระบวนการอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถแจ้งปริมาณและราคาได้ ต้องเสนอให้ รมว.พาณิชย์ พิจารณา ก่อนในสัปดาห์หน้า จึงจะแถลงข่าว" นายทิมพรกล่าว

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการจับคู่ระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดู ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการส่งมอบ โรงสียังมีข้อสงสัยในเรื่องการสีแปรว่าจะใช้อัตราเท่าไร ส่งมอบเมื่อไร และมีปัญหาเรื่องการส่งมอบ เพราะเดิมโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวก็ต้องทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ดังนั้นโรงสีใดจะส่งมอบข้าวให้ผู้ส่งออก จะต้องยื่นขอไปที่ อคส. แต่ อคส.กลับไม่เซ็นอนุมัติและบอกว่า การจะปล่อยสต็อกเป็นหน้าที่ของ อคส. ทาง คต.ไม่มีสิทธิ์สั่ง ซึ่งทำให้โรงสีที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแปลกใจมาก ทั้งที่เป็นหน่วยงานในกระทรวงเดียวกัน หรืออาจจะมีการเรียกค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือไม่ ก็ไม่ทราบ

"มีการตั้งข้อสังเกตว่า การที่ อคส.ออกมาป่วนการระบายข้าวครั้งนี้ มาจากการที่ อคส.ไม่แฮปปี้ที่ถูกนายบุญทรงรับอำนาจคืน ไม่ให้ทำหน้าที่คัดเลือกคลังกลาง บริษัทเซอร์เวเยอร์ และบริษัทธรมยา ทำให้เสียผลประโยชน์ที่เคยได้ เช่น ค่าเหยียบแผ่นดินกระสอบละ 7 บาท ค่านำข้าวมัดเข้าคลังอีก แถมยังได้ค่าหักน้ำหนัก กรณีที่เก็บข้าวไว้ 6 เดือน ก็จะได้หักน้ำหนักอีก 5 กก.ต่อตัน หรือประมาณ 15 บาท รวมแล้วคิดเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่เสียไป ส่วนค่าใช้จ่ายที่ได้จากค่าธรรมเนียมในระบบไม่ได้มาก"

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวรายงานข่าวระบุว่า ผลการเสนอราคาซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิต้นฤดูเดิม มีผู้สนใจเสนอราคาซื้อ 4-5 แสนตัน ในราคาตันละ 29,000 บาท แต่ภายหลังจากที่กรมการค้าต่างประเทศ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนเรื่องการระบาย ทำให้ผู้ส่งออกเสนอซื้อลดลงเหลือเพียง 200,000 ตัน และให้ราคาลดลงเหลือเพียงตันละ 28,800 บาท เพราะอ้างว่าการซื้อข้าวของรัฐบาล ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับปรุงและขนย้ายเอง ซึ่งทำให้ราคาไม่ต่างจากการซื้อในระบบปกติ ทั้งนี้เมื่อคำนวณรวมแล้ว ราคาส่งออก (เอฟโอบี) อยู่ตันละ 1,050-1,070 เหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับราคาส่งออกในตลาดที่ขาย 1,100-1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน เบื้องต้นคาดว่าปริมาณเฉลี่ยที่แต่ละรายเสนอซื้อไม่เกิน 5,000-10,000 ตันต่อราย มีการรับข้าวหน้าโรงสีภายใน 3 เดือน และส่งออกภายใน 45 วัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

จำนำข้าวสูญ 8 หมื่นล้าน

ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่การศึกษาเรื่อง "เจาะลึกการจัดการข้าวไทย ในมิติการกระจายรายได้และประสิทธิภาพการผลิต" พบว่ามาตรการพยุงราคาข้าวทั้งโครงการรับจำนำและการ

ประกันราคาข้าว ต่างมีจุดอ่อนด้านการจัดการหลายด้าน โดยเฉพาะการคอร์รัปชันและการบริหารสต็อกที่เพิ่มขึ้นมาก เพราะยิ่งถือไว้นานรัฐยิ่งมีโอกาสขาดทุนเพิ่มขึ้น

รายงานระบุว่า การพยุงราคาข้าวที่ทำมาหลายสิบปีได้สร้างภาระผูกพันมากต้องงบประมาณรัฐ โดยตั้งแต่ปี 2527-2553 รัฐมีภาระต้องชดเชยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ เดือน ส.ค. 2554 สูงถึง 1.4 แสนล้านบาท คิดเป็น 7% ของงบประมาณ หรือ 1% ของจีดีพี หากยังดำเนินนโยบายนี้ต่อไปจะส่งผลให้เป็นดินพอกหางหมูต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ยังพบว่าตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2548/2549-2554/2555 มีเกษตรกรได้ประโยชน์จากการแทรกแซงราคาข้าวเพียง 14% ของครัวเรือนผู้ปลูกข้าวทั้งหมด ขณะที่ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าตั้งแต่ปี 2547-2552 สัดส่วนคนจนยังคงเดิม คือ 40% แสดงว่าการจัดการข้าวของรัฐทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นบ้าง แต่ไม่มีการกระจายอย่างทั่วถึง และไม่สามารถทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนได้

รายงานยังระบุว่า การที่รัฐบาลต้องขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท แต่เงินถึงมือชาวนาเพียง 17% นั้น เท่ากับมีเงินที่ไม่ถึงมือเกษตรกรประมาณ 8.3 หมื่นล้านบาท มากพอที่จะดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายได้ถึง 15 ล้านคน รัฐจึงควรนำเงินที่ขาดทุนไปจัดสวัสดิการสังคมโดยตรง เช่น ดูแลเด็กเล็ก 1-6 ขวบ หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวแทน ดังนั้นรัฐควรค่อยๆ ลดบทบาทการแทรกแซงราคา และหันมาช่วยเหลือชาวนาด้านวิชาการและสิ่งจำเป็นต่อการทำนา เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแทน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

จำนำข้าวระส่ำเงินไม่พอ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เข้าหารือกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้เร่งกู้เงิน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อนำไปใช้รับจำนำข้าวรอบใหม่ที่จะเริ่มในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะต้องกู้ในจำนวนเท่าไร เนื่องจากการขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์มีปัญหา ทำให้ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้

ผู้บริหารกระทรวงการคลังชี้แจงว่า จนถึงขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถตอบได้ว่าจะระบายนข้าวและมีเงินมาใช้รับจำนำข้าวรอบใหม่เท่าไรและเมื่อไร แต่มีความต้องการกู้เงินมาใช้มากกว่า 1.5 แสนล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับข้าวรอบใหม่ที่คาดว่าจะสูงถึง 26 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่ต้องใช้ 4.05 แสนล้านบาท

กระทรวงการคลังจึงทำแผนการกู้เงินให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พิจารณาว่า หากว่าต้องกู้เงินมารับจำนำข้าวรอบใหม่เพิ่มขึ้นจาก 1.5 แสนล้านบาท จะกระทบกับสัดส่วนหนี้สาธารณะอย่างไร โดยมีตั้งแต่กู้เงิน 2 แสนล้านบาท ไปจนถึง 4 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจอื่นได้

ด้ายนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ยังมั่นใจว่าการระบายนข้าวรอบใหม่จะมีเงินมากเพียงพอกับการรับจำนำข้าวรอบใหม่ แต่หากไม่พอและกู้เพิ่มไม่ได้ ก็คงต้องหยุดรับจำนำข้าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

'บุญทรง' ลั่นไม่ล้มจำนำข้าว ปีนี้มีเงินคืนคลัง 8 หมื่นล.

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปีนี้กระทรวงพาณิชย์จะขายข้าวในสต็อกรัฐ และนำเงินมาคืนให้กระทรวงการคลังได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 80,000 ล้านบาท อีกทั้งจะไม่ล้มเลิกโครงการรับจำนำข้าวอย่างแน่นอน

"กรม.มีมติให้หาเงิน 150,000 ล้านบาทมาใช้ในโครงการรับจำนำ ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะเร่งจัดหามาให้ได้ ไม่มีการล้มเลิกโครงการจำนำแน่นอน ส่วนพาณิชย์มีหน้าที่รับจำนำ และขายข้าวในสต็อก เมื่อขายได้แล้วก็นำเงินมาคืนคลัง ปีนี้ตั้งเป้าหมายคืนเงิน 80,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา ได้ขายข้าวในสต็อกและส่งคืนคลังได้แล้วกว่า 40,000 ล้านบาททำให้ไม่มีข่าวว่าจะไม่มีเงินรับจำนำข้าวอีกก็ไม่ทราบ" นายบุญทรงกล่าว

ด้านนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ทุกครั้ง กรมการค้าต่างประเทศ ได้รายงานความคืบหน้าการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุด รายงานว่า ได้ทำสัญญาขายข้าวกับหลายประเทศ และทยอยส่งมอบแล้วบางส่วน มีเงินส่งคืนคลังไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาท

จนถึงสิ้นปีนี้มีเงินประมาณ 80,000 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 55/56 นั้น ตั้งแต่รับจำนำวันที่ 1 ต.ค.-3ธ.ค.55 มีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 4.6 ล้านตัน เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 1.2 ล้านตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 240,000 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 10,000 ตัน ที่เหลือเป็นข้าวเปลือกเจ้า โดยธ.ก.ส.ใช้เงินรับจำนำไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาท

"คาดว่าถึงสิ้นปีนี้มียอดจำนำเกิน 6 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปริมาณรับจำนำปี 54/55 ที่ได้ 6.9 ล้านตัน จากประมาณการณั้ผลผลิตรวมปี 55/56 ที่ 25 ล้านตัน"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"เอฟเอโอ"แนะโละสต็อกข้าวให้แอฟริกา

นายแมน โส ไซ รองผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวของไทยที่กำหนดราคาเอาไว้มาก ส่งผลให้การส่งออกของไทยมีปัญหา กระตุ้นให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลให้ ผู้บริโภคบางกลุ่มเข้าถึงอาหารได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายภายในที่เอฟเอโอไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้

นายอิโรยูกิ โคโนมะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่เอฟเอโอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า สถานการณ์ความต้องการข้าวในปี 2556 น่าจะมีความรุนแรงขึ้น เพราะข้าว ยังเป็นอาหารหลักของหลายภูมิภาค ไม่ใช่เฉพาะภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะทวีปแอฟริกาที่มีแนวโน้มความต้องการข้าวและความอดอยากอาหารจะมีสูงขึ้น ต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสของ ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่รับจำนำตามนโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แม้จะมีจำนวนมาก แต่ถือว่าเมื่อความต้องการอาหารของโลกมีสูงขึ้นโอกาสก็เป็นของรัฐบาลไทยในฐานะเจ้าของข้าว

"ราคาข้าวของรัฐบาลไทยที่รับจำนำมาในราคาสูงกว่าราคาตลาดโลก ขณะที่ความต้องการของทั่วโลกก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น โอกาสที่ไทยจะขายข้าวได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจรจาของ 2 ฝ่าย คือฝ่ายผู้ซื้อ ที่ในตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวอีกมาก กับผู้ขายอย่างรัฐบาลไทยว่าจะสามารถต่อรองราคาหรือเจรจากันได้หรือไม่"

นายอิโรยูกิกล่าว

ที่มา ข่าวสด

ผวาอินโด-ฟิลิปปินส์ลดนำเข้าข้าวสะท้อนไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้อ้าง"Bloomberg"ที่ระบุว่า อินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ได้วางแผนลดการนำเข้าข้าวจาก 1.7 ล้านตันในปีนี้ ให้เหลือ 1.5 ล้านตันในปี 2556 ในขณะที่ฟิลิปปินส์อาจเตรียมยกเลิกการนำเข้าข้าวทั้งหมดในอนาคต ซึ่งนโยบายของทั้งสองประเทศอาจส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากราคาข้าวของไทยนั้นสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกสำคัญ เช่น เวียดนาม เป็นอย่างมาก

โดยข้าวเมล็ดหัก 25% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ประเทศเหล่านี้นำเข้า พบว่ามีราคาจำหน่ายตามข้อมูลของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) อยู่ที่ 420 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13,000 บาท) ต่อตัน สำหรับข้าวจากเวียดนาม ส่วนข้าวอินเดียอยู่ที่ 410 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12,700 บาท) ต่อตัน และข้าวปากีสถานนั้นราคาเพียง 395 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11,800 บาท) ต่อตัน ในขณะที่ข้าวไทยนั้นราคาสูงถึง 565 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17,500 บาท) ต่อตัน ทำให้แข่งขันได้ยาก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-6 ธ.ค. 2555 มีจำนวน 152,483 ตัน มูลค่า 69.414 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 6 ธ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 7.256 ล้านตัน มูลค่า 3.234 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.1% ขณะที่มูลค่าลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.839 ล้านตัน มูลค่า 3.351 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) สำหรับในเดือน ธ.ค. นี้ คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 550,000 ตัน

นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ให้ข้อมูลว่า นับจนถึงสิ้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาเวียดนามมีสัญญาส่งออกข้าวรวม 8.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปีนี้จะสามารถส่งออกได้ประมาณ 7.65 ล้านตัน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี และในช่วงต้นปีหน้าจะมีการส่งมอบข้าวอีกประมาณ 0.4 ล้านตัน

นาย Huynh Minh Hue เลขาธิการสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA's general secretary) คาดการณ์ว่า ในปีหน้า (2013) สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคาของอินเดียและปากีสถาน แต่เวียดนามจะได้เปรียบในเรื่องลอจิสติกส์ซึ่งจะทำให้การส่งออกไปยังตลาดจีนและแอฟริกายังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.) เวียดนามส่งออกข้าวแล้ว 7.104 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยที่ 445.56 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น 5.57% ขณะที่ราคาส่งออกกลับลดลงเฉลี่ย 43.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยตลาดหลักคือเอเชียซึ่งมีสัดส่วน 73% รองลงมาคือแอฟริกาที่มีสัดส่วน 23%

ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการส่งออกข้าวคุณภาพสูง (fragrant rice, sticky rice) มีจำนวนถึง 3.358 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 59% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 78% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าวคุณภาพสูงนี้จะช่วยยกระดับราคาส่งออกเฉลี่ย และราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์มากขึ้นกว่า 30%

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่าในปีนี้ ผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.45 ล้านตัน เป็น 43.7 ล้านตัน โดยในฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring harvest) คาดว่าจะมีจำนวน 20.27 ล้านตัน ฤดูนาปี (พ.ค.-พ.ย.) คาดว่าจะมีจำนวน 8.2 ล้านตัน ฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn) คาดว่าจะมีจำนวน 11.7 ล้านตัน และในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง (the autumn-winter crop) คาดว่าจะมีจำนวน 3.5 ล้านตัน

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

พม่า

สมาคมผู้ค้าข้าวสารและข้าวเปลือกแห่งพม่า (Myanmar Rice and Paddy Merchants Association; MRPMA) รายงานว่า ในขณะนี้การส่งออกข้าวหนึ่ง (steamed rice) มีประมาณเดือนละ 1,500 ตัน โดยลูกค้าหลักคือประเทศประเทศรัสเซีย ขณะที่ความต้องการข้าวจากหลายประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าในแต่ละเดือนตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวหนึ่งจากพม่าประมาณ 3,000-4,000 ตัน

โดยในขณะนี้ข้าวหนึ่งของพม่ามีราคาอยู่ที่ 515 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการข้าวหนึ่งของผู้ซื้อต่างประเทศ ผู้ประกอบการจึงเร่งสร้างโรงงานทำข้าวหนึ่ง โดยในเขต Ayeyarwady Region ซึ่งมีโรงงานข้าวหนึ่งอยู่ใน 3 เมืองคือ Aimmel, Kyaiklett และ Bokalay กำลังเร่งสร้างโรงงานข้าวหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 9 โรง

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

อินเดีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรัฐมนตรีของอินเดียมีมติขยายเวลาส่งออกข้าวสาลีและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati) (ซึ่งรวมถึงข้าวขาวและข้าวหนึ่ง) โดยไม่มีข้อจำกัดออกไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียเสนอ เนื่องจากเห็นว่ายังเหลือสต็อกข้าวสาลีและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ในปริมาณมาก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 676,000 ตัน โดยในขณะนี้อินเดียยังคงได้เปรียบด้านราคาส่งออกข้าวกับประเทศคู่แข่ง ดังนั้นจึงประมาณการว่าในปีงบประมาณนี้ (2011/12) (ต.ค.-ก.ย.) อินเดียน่าจะส่งออกได้ถึง 10-10.4 ล้านตัน

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2012/13 ผลผลิตข้าวของอินเดียจะลดลงเหลือ 99 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4% จากปีการผลิต 2011/12 ที่คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 104.3 ล้านตัน โดยในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนทางภาคใต้ได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนไปเพียงบางส่วน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวมทั้งประเทศซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตที่ดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The chairman of the Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ระบุว่า ในช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค. ที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 645,333 ตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือน ก.ค.-พ.ย. มีการส่งออกข้าวบาสมาติประมาณ 160,000 ตัน ลดลงประมาณ 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

การส่งออกข้าวที่ลดลงอย่างมากในปีนี้เป็นเนื่องจากปากีสถานต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงกับอินเดีย ซึ่งเสนอขายข้าวบาสมาติต่ำกว่าปากีสถานประมาณ 50-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยที่ราคาข้าวบาสมาติของปากีสถานอยู่ที่ประมาณ 1,100-1,150 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามในขณะนี้ปากีสถานกำลังมองหาตลาดใหม่ที่ทดแทนอิหร่านซึ่งหันไปซื้อข้าวจากอินเดียมากขึ้น โดยกำลังมองไปที่ตลาดจีน และฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ ปากีสถานได้เริ่มส่งออกข้าวไปยังประเทศฟิลิปปินส์แล้วประมาณ 120,000 ตัน และคาดว่าจะในปีนี้จะมีการส่งออกไปฟิลิปปินส์ประมาณ 250,000 ตัน สำหรับตลาดจีนนั้น ในปีงบประมาณ 2011/12 ที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวไปประมาณ 360,000 ตัน และคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 450,000 ตัน ในปีงบประมาณนี้ (2012/13) (ก.ค.-มิ.ย.)

ทางด้านสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ปากีสถานอาจจะพลาดเป้าการส่งออกข้าวที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณปัจจุบันที่ 4 ล้านตัน เนื่องจากยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากอินเดียที่ยังคงมีการส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้าวของอินเดียมีราคาถูกกว่าปากีสถาน

นาย Jawed Ali Ghorri นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน ระบุว่า ปริมาณส่งออกข้าวอาจลดลงต่ำกว่า 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2013

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา จำนวนรวม 62,487 ตัน เมื่อเดือนที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการประมูลจำนวน 84,487 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดแหล่งที่มาจากประเทศจีน เนื่องจากราคาข้าวของจีนที่เสนอในการประมูลมีราคาที่สูง จึงมีการตกลงซื้อจำนวน 33,361 ตันเท่านั้น โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 696-757 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

ไนจีเรีย

มีรายงานข่าวว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ราคาข้าวคุณภาพต่ำในประเทศไนจีเรียมีราคาสูงขึ้นประมาณ 20% จากเดิมที่ 7,500 ในไร่ต่อ 50 ก.ก. (ประมาณ 946 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เป็น 9,000 ในไร่ต่อ 50 ก.ก. (ประมาณ 1,134 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาก่อนที่จะมีการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าข้าวอีกครั้งในต้นปีหน้า (สำหรับข้าวคุณภาพสูงคาดว่าจะราคาจะสูงกว่านี้)

ในปัจจุบันนี้ผู้นำเข้าข้าวต้องจ่ายภาษีนำเข้าข้าวประมาณ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในการปรับภาษีอัตราใหม่ในวันที่ 1 ม.ค. 2013 รัฐบาลจะเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวเป็น 740 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของราคาข้าวคาดว่าจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้น เพราะในขณะนี้ราคาข้าวคิดเป็นสัดส่วน 9% ของรายจ่ายในครัวเรือนของประชากรไนจีเรีย

ไนจีเรียสามารถผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 2.5 ล้านตัน ขณะที่มีความต้องการบริโภคปีละประมาณ 5 ล้านตัน จึงต้องมีการนำเข้าอีกประมาณ 2.5 ล้านตัน ซึ่งในแต่ละวันคาดว่าไนจีเรียจะต้องใช้เงินในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะลดการนำเข้าข้าวโดยการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าข้าวและหันมาส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามวงการค้าข้าวคาดหมายว่าในปีนี้นิจีเรียจะนำเข้าข้าวสูงถึง 3 ล้านตัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้นำเข้าต้องการนำเข้าเพื่อนำมาเก็บสต็อกไว้ก่อนที่รัฐบาลจะขึ้นภาษีนำเข้าในวันที่ 1 ม.ค. ที่จะถึงนี้

ที่มา Oryza.com

